

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV

Kính thưa chủ trì hội nghị!

Kính thưa lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận các cấp!

Thưa Quý vị đại biểu và toàn thể cử tri!

Trước hết, cho phép tôi được tự giới thiệu tôi là Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1972. Chức vụ hiện tại là Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình. Gần 30 năm công tác, qua nhiều vị trí, ở nhiều cơ quan, trong đó có gần 15 năm làm việc tại Sở Tư pháp với gần 6 năm giữa cương vị Phó Giám đốc Sở.

Hôm nay, tôi rất vui khi được tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Và rất vinh dự, khi được cơ quan nơi công tác, cử tri nơi cư trú tín nhiệm và UBMTTQ tỉnh hiệp thương giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tôi cũng xin có lời cảm ơn sâu sắc đến Chủ trì hội nghị, Quý vị đại biểu và cử tri đã quan tâm đến dự hội nghị!

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri hôm nay, cho phép tôi xin gửi đến toàn thể Quý vị đại biểu cũng như toàn thể quý vị cử tri có mặt lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Kính thưa quý cử tri!

Được Ủy ban bầu cử tỉnh phân bổ về đơn vị bầu cử số 2, được về ứng cử tại quê hương Bố Trạch, Lệ Thủy, Thành phố Đồng Hới là thỏa lòng và đúng ước nguyện của tôi.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tôi sẽ thực hiện Chương trình hành động của mình với 5 nội dung sau:

Thứ nhất, Là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân, các tầng lớp phụ nữ thông qua tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, mong muốn chính đáng của cử tri để kịp thời phản ánh với Quốc hội. Đồng thời, đây cũng chính là nhân tố quan trọng giúp cho bản thân có những ý kiến, kiến nghị, có nội dung chất vấn đến Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành, từ đó có những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn, góp phần nâng cao uy tín, vai trò, niềm tin của Nhân dân.

Thứ hai, Thường xuyên nghiên cứu, học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực để từng bước củng cố, nâng cao kỹ năng hoạt động, năng lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền

hạn của người đại biểu Quốc hội. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác; luôn năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả để hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu Nhân dân.

Thứ ba, Là ứng cử viên nữ, tôi sẽ tham gia tích cực trong việc đề xuất các chính sách nhằm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là phụ nữ di cư lao động, phụ nữ nông thôn, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ; Việc thụ hưởng bình đẳng các nguồn lực và thành quả của sự phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, nhằm thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới; đảm bảo việc thực hiện quyền của trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em gái...

Thứ tư, Tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý kiến trong xây dựng luật pháp từ thực tiễn của đời sống Nhân dân. Làm tốt vai trò giám sát của người đại biểu, tham gia một cách có hiệu quả vào công tác giám sát tối cao, nhất là giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật hiện hành, đặc biệt là các chính sách, luật pháp trực tiếp liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân nói chung, cho phụ nữ và trẻ em nói riêng và pháp luật về bình đẳng giới. Thực hiện trách nhiệm với cử tri, với Nhân dân trong thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thứ năm, Trong điều kiện, khả năng cương vị công tác của mình, từ những ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân tôi sẽ cùng với các thành viên Đoàn đại biểu QH QB chú trọng đề xuất với Quốc hội, Chính phủ các cơ quan chức năng liên quan trong việc đề ra chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện hạn chế, khắc phục tình trạng tham nhũng, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Đồng thời, kiến nghị giúp đỡ địa bàn ứng cử để phát triển Kinh tế - xã hội, trong đó tập trung đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, phát triển nông nghiệp sạch, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; cải thiện đời sống nhân dân; giữ gìn môi trường trong sạch; tập trung giải quyết việc làm; thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo... Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân... với mục tiêu xây dựng các huyện, thành phố ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Kính thưa Quý cử tri! Để làm được điều đó, rất mong nhận được sự quan tâm ủng hộ, tín nhiệm của quý cử tri và nếu trúng cử tôi xin thực hiện tốt Chương trình hành động của mình và đặc biệt làm tốt vai trò của người

đại biểu dân cử, xứng đáng với lá phiếu mà Quý vị cử tri đã tin tưởng bầu chọn cho tôi.

Cuối cùng, một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, quý cử tri dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an vui trong cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn!